

Tiện lợi trong việc chăm sóc sức khỏe:

Các dịch vụ thăm khám sức khỏe tại gia từ CareOregon Advantage

Hãy tiếp nhận dịch vụ y tế thăm khám sức khỏe tại nhà và được hưởng \$50

Là một thành viên của chương trình CareOregon Advantage, các quyền lợi của quý vị bao gồm một chuyến - thăm khám sức khỏe tại nhà do một nhà cung cấp dịch vụ y tế/bác sĩ được cấp phép thực hiện. Chúng tôi muốn quý vị giữ gìn sức khỏe càng nhiều càng tốt, đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với đối tác Signify Health để mang một cuộc kiểm tra sức khỏe đến tận nhà quý vị. Những lần thăm khám này không chỉ giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe – mà còn có thể giúp phát hiện các vấn đề trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn. **Điều tốt nhất là: Quý vị được miễn phí.**



Các cuộc thăm khám tại nhà sẽ giúp ích cho quý vị và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị

Chuyến thăm khám tại nhà này hỗ trợ sự chăm sóc mà quý vị đã và đang nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ y tế/bác sĩ thông thường của quý vị. Thông tin thu thập được trong chuyến thăm khám sức khỏe tại nhà của quý vị có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị để giúp quý vị cùng quản lý việc chăm sóc sức khỏe của mình.

Việc thăm khám tại nhà có thể bao gồm những việc như kiểm tra huyết áp hoặc xem xét thuốc men và giúp quý vị có cơ hội nêu lên thắc mắc đối với các nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép của chúng tôi về bất kỳ mối quan tâm nào về sức khỏe mà quý vị có.

Muốn tìm hiểu thêm?



Sau khi quý vị trở thành thành viên, hãy liên hệ trực tiếp với Signify Health theo số 833-447-7487 từ 5:00 sáng đến 5:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu Họ sẽ giúp quý vị đặt lịch hẹn với một nhà cung cấp dịch vụ y tế/bác sĩ và sắp xếp thời gian để họ đến thăm khám quý vị trong sự thoải mái tại nhà của quý vị.

CareOregon Advantage Plus là một HMO-POS SNP có hợp đồng với Medicare/Medicaid.

Khả năng đăng ký tham gia CareOregon Advantage Plus tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng bảo hiểm hiện có.

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế/bác sĩ khác có sẵn trong mạng lưới của chúng tôi.

H5859_CO0023_4010_M